

ดูเนื้อคู่จากเดือนเกิด

นำเสนอเมื่อ : 19 ก.ย. 2552

> มกราคม > > ผู้ที่เกิดเดือนนี้ชอบชีวิตที่เรียบง่ายสุขสงบ ไม่ค่อยชอบเฮฮาปาร์ตี้ กับใครง่ายๆ เลือกที่จะคบหาคนอย่าง

> พิถีพิถัน แต่ก็ชอบให้คนอื่นนิยมยกย่องเหมือนกัน มีความรู้ สามารถดี แต่ตัดสินใจไม่เฉียบขาดนัก ส่วนมาก

> เป็นคนมีเสน่ห์ อารมณ์อ่อนไหว จิตใจเอื้ออารี > > เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ถ้าได้คนผิวขาว หรือผิว2 สีก็ได้จะถือว่าดีเยี่ยม ไม่ผอม บางเกินไป และควรมี

> อารมณ์ขัน ไม่มู่ทะลุเคร่งเครียด โรแมนติกบ้าง เป็นนักคิด นักวางแผน หาทางรุ่งโรจน์

> เป็นที่ปรึกษาที่ดี อารมณ์ดี ไม่ถือสาจุดเสียเล็กน้อยอื่นๆ ของคนอื่น นี่คือนิสัยที่จะอยู่กับคนเดือนนี้

> มีความสุข สดชื่น ยั่งยืนนาน

> > ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักจะได้อะไรที่ดี มีความรักใคร่กัน ครอบครัวยุคใหม่ทุกขัยาก

> ถ้ามีลูกคนแรกเป็นผู้ชายจะยอดเยี่ยมที่สุด > >

กุมภาพันธ์ > > ผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นคนโกรธง่ายหายเร็ว ชอบช่วยเหลือคนอื่น แบบใจนักเลง นิยมเรื่องตื่นเต้น แปลกใหม่ > ไม่ค่อยกลัวใคร มีเพื่อนมาก พอกันกับมีคนคิดร้าย ดวงพลิกผันบ่อย เดี่ยวรุ่ง เดี่ยวร่วงได้ ถ้าไม่ระมัดระวัง > > เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ถ้าเป็นคู่ที่เยี่ยม ก็จะทิ้งกันได้ในยามมีปัญหา คู่แท้จึงมีลักษณะเป็นเพื่อนตายที่มีความซื่อ > ตรงต่อกันอย่างแท้จริง คอยดักเตือน ไม่ใหญ่ถล่มลงได้ง่าย และต้องเข้าใจได้ กับนิสัยที่ชอบทาทายของ

> คนเกิดเดือนนี้ > > เนื้อคู่มักมีลักษณะสูงกว่าคนเดือนสาม คิ้วเข้ม ตาคม มีบุคลิกน่านับถือ ผู้ที่เกิดเดือนนี้จะได้อะไรที่ดี > เกียรติ มีทรัพย์สิน จึงอาจถูกดูหมิ่นบ้าง ถ้ามีลูกสาวก่อน จะถือว่าดีมาก > >

มีนาคม > > ผู้ที่เกิดเดือนนี้ถ้ามุ่งมั่นพากเพียรสูง ก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงทีเดียว แต่มักจะวางมือได้ง่าย จากสิ่ง > ที่คิด และทำไว้ เป็นคนใจอ่อน ไม่มีพิษมีภัยกับใคร แต่มักถูกพิษภัย จากคนอื่นงาย เพราะชอบคนมาป้อ > ยอเอาใจ > > เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ จะมีรูปร่างไม่สูงไม่เตี้ย หนูๆกำลังดี พุดจาการมเหลือร้าย มีความรู้ความสามารถ > และชอบชีวิตสุขสงบ เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินตัว ถ้ารู้จักเข้าใจ นิสัยดีเยี่ยมดีเยี่ยมราย ของคนเดือนนี้ได้ > ก็จะอยู่กันยั่งยืนคะ ผู้ที่เกิดเดือนนี้ต้องได้คู่ที่ช่วยงานกันได้ ถ้ามีลูกคนแรก เป็นลูกสาวจะไม่ค่อย ใดตั้งใจ > นัก

> > เมษายน > > ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักเป็นคนจิตใจดี แต่พุดจาออกไปไม่ดีนัก แต่ก็มีคนชื่นชมเอ็นดูพอควร ไม่นิยมเรื่องจุกจิก > นาราคาญใจ ดวงชะตามีหนทางรุ่งเรือง มีชื่อเสียง ถ้าไม่วู่วาม ทำเรื่องเสีย ก็จะดีดีแน่ > > เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ควรมีผิวขาวหรือผิวเดียวกัน รูปร่างล่ำสัน หรือสูงกำลังดี หน้ากลมอ้มเอิบ สุขุม > รอบคอบ และมีวาทีศิลป์ ช่วยเหลือให้กำลังใจ หรือคำปรึกษาที่ดีได้ เป็นคนขยัน และปราดเปรียวก็ยิ่งดี > > > ผู้ที่เกิดเดือนนี้ถ้าได้คู่ที่เด่นกว่า ในด้านใดด้านหนึ่ง ถือว่าเยี่ยมมาก ถ้าได้ลูกสาวคนแรกจะมีวาสนาดี > > >

พฤษภาคม >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นผู้มีชะตาราบเรียบ ไม่โลดโผนตื่นเต้น แต่ก็ไม่ต้องเจ็บตัว เจ็บใจง่าย ๆ เพราะชอบ > ความมั่นคงสบาย ๆ ไม่ต้องเสี่ยง เป็นตามมากกว่า เป็นผู้นำ ไม่ค่อยคิดเริ่มต้นสร้างสรรค์ แต่ก็รัก > ครอบครัว และละเอียดรอบคอบเสมอ >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ เป็นคนรูปร่างกำลังดี ดวงตาสดใสงามอง คิวสวยได้รูป เป็นคนชอบทำบุญ มีลักษณะ > ของผู้ใหญ่ หรือผู้ดี รู้จักกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว เห็นแก่ตัว ผู้ที่เกิดเดือนนี้ถ้าคู่มีกำลังช่วยเสริม จะยิ่งทำ > ใหญ่เรื่อง ลูกคนแรกหากเป็นผู้ชายถือว่าจะนำเกียรติมาสู่วงศ์ตระกูลในวันหน้า >>>

มิถุนายน >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มี 2 ชูขตา ถ้าไม่ใช่คนคุยเก่ง ชอบสังคม ก็จะเป็นคนเงียบขรึมไปเลย แต่ส่วนมาก จะมี > ความสามารถนำตัวเองให้ก้าวถึงจุดฝันได้ ถ้าไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่จิตใจอ่อนไหว แบบรักง่าย ตัดง่าย >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้ มีลักษณะเพรียวบาง ใบหน้าเรียวสวย มีความคิดอ่านลึกซึ้ง รู้จักพูดจาดี และถนัดรัก > อดทน ก็จะอยู่กันอยู่ดี เพราะทั้งคู่อาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตโกลหลวมซนกันนัก ผู้ที่เกิดเดือนนี้จะได้อายุที่ช่อกุศล > ลูก > คนแรกเป็นผู้ชายจะดี แต่ถ้าได้ลูกสาว ก็ไม่มีผลร้าย >>>

กรกฎาคม >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้เป็นคนปากกล้าใจดี คือยามตำหนิติเตียนใครก็ทำด้วยใจหวังดี แต่คนอื่นจะไม่ชอบ สำหรับ > การพูดจาโดยทั่วไปแล้วพูดเพราะ มักถูกคนเอาเปรียบได้ จึงไม่ควรรวนรวายกับใครมากนัก ต้องเลือกคบ > คนที่จริงใจมากกว่า ตอนตนเอง >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้มักมีวัยที่แก่กว่าหรืออ่อนกว่า รูปร่างสูง แต่ก็ไม่มีเรื่องไม่เข้าใจกันเสมอ เพราะไม่ค่อย > เปิดเผยความรู้สึกต่อกัน หากแก่จุดนี้โตจะเป็นคู่ชีวิตที่อบอุ่นและรุ่งเรืองได้ดีที่สุด คนเกิดเดือนนี้จะได้อายุที่ > ดวงตาสวย ถ้ามีลูกสาวก่อนลูกชาย จะมีเรื่องยุ่งยากใจ >>>

สิงหาคม >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักมีคนรักใคร่ชื่นชม เป็นผู้นำที่ดีได้ และก็ชอบสร้างเกียรติ สร้างชื่อ ให้คนยอมรับมากกว่า > จะคิดแต่เรื่องร้ายร้าย เป็นคนอารมณ์ละเอียด เก่งเชิงศิลปะ จิตใจโอบอ้อม อารมณ์คนรอบข้าง >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้อาจเป็นคนต่างชาติหรือลูกครึ่ง จิตใจที่โลดใต้อดอง เชื้อมั่นในตัวเองสูง ถ้าอารมณ์เสีย > จะปากกล้า แต่ก็ขยับหมั่นเพียร หวังก้าวหน้า ก้าวไกลร่วมกับคนเดือนนี้ คนเกิดเดือนนี้จะได้อายุที่ > จนแก่เฒ่า ลูกคนแรกจะดีมากถ้าเป็นชาย >>>

กันยายน >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มีเสน่ห์มัดใจคนด้วยคำพูด เป็นผู้ที่มีรสนิยมดี ช่างคิดช่างไตร่ตรอง จิตใจอ่อนโยนต่อคนทั่วไป > แต่ก็มีศัตรู คนเดือนเก้าสุขุม ในเรื่องงาน แต่เรื่องอารมณ์แล้ว ไม่ค่อยมีเหตุผล >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้จะได้พบแบบไม่ทันตั้งใจ เป็นคนมีผิวขาว รูปร่างไม่สูง ไม่เตี้ย ใบหน้าสั้น อารมณ์ร้อน > เร่งดี ดิดจะดูไรสาระไปบาง คนเกิดเดือนนี้อาจจะต้องแตกแยก กับคู่ก่อนจะได้แต่งงานอีกครั้ง ลูกคนแรกถ้า > ได้ลูกชาย ถือว่าเป็นมงคล >>>

ตุลาคม >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักมีความสามารถสร้างฐานะตัวเองได้ แต่ไม่ค่อยได้สูงตั้งหวัง เพราะไม่ทำอย่างเดียวใจ > ดีที่สุด ส่วนใหญ่เป็นคนชอบอยู่ ท่ามกลางหมู่ผู้คน พูดจาเก่ง มัดใจคนได้ง่าย แม่จะไม่จริงใจนัก ค่อนข้าง > ชอบเจ้าชู้ไปรุษเสนห์ >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้เป็นคนสูงเพรียว ริวฝีปากเล็กบาง ถ้ายันทำงานด้วย ก็จะสมพงษ์กันที่สุด แต่ถาขาด > จุดนี้ก็จะอยู่กันไม่นาน และเนื้อคู่มักเป็นคนปากกล้าหรือพูดมาก ซึ่หึงหวงแม่จะเจ้าชู้พอกัน คนเกิดเดือนนี้ > ถ้าอยู่กันกันแล้ว จะมีฐานะดีขึ้น ลูกคนแรกเป็นชายหรือหญิง ก็ถือว่า ดีทั้งนั้น >>>

พฤศจิกายน >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้ชอบที่จะหยิบจับทุกสิ่ง เพื่อสร้างฐานะของตัวเอง ไม่คิดหวังพึ่งใครมากนัก เป็นคนชอบ > อิศระ ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบ จิตใจดี แต่ถ้าโกรธหรือมีเรื่องกับใครก็จะคิดอาฆาตไม่เลิกง่าย ๆ > ชะตาชีวิตจะดีดี เพราะลำแข้งตนเอง >> เนื้อคู่ของคนเดือนนี้จะมีผิวพรรณดี รูปร่างดี ใบหน้านมน ชอบช่วยกันทำมาหากิน รักใคร่กันดี ทั้งยามสุข > ทุกข์ แม่ซัดใจกันบ้าง แต่ก็ไม่ทอดทิ้งกัน คนเกิดเดือนนี้จะได้อายุที่เป็น คู่รักคู่กรรม ลูกคนแรกจะเป็นคนมี > ปากเป็นเอก >>>

ธันวาคม >> ผู้ที่เกิดเดือนนี้มักเป็นคนที่ชอบคิดวางแผนไว้วางใจ เป็นคนใฝ่ดี พยายามหาความรู้ใส่ตัวจนรอบรู้ลึกซึ้ง > เมื่อรู้ว่าตัวเองพุ่มเฟือย ก็ควบคุมตัวเองได้ กระเป๋าเงินแตกบ้าง เต็มบ้าง มักต้องย้ายถิ่น ถึงจะก้าวหน้า > ขึ้น เป็นคนมีเพื่อนหลายรูปแบบ นิยมเก็บสะสมหรือแสวงหาสิ่งที่ตัวเองโปรดปราน ชอบมีโลกส่วนตัวของ > ตัวเอง >> จะได้อายุที่มากกว่าเพื่อน เพราะจะเลือกคนที่ เหมือนภาพวาดฝันไว้มากที่สุด ทั้งเรื่องหน้าตา ฐานะ และ > นิสัยใจคอ เนื้อคู่จะมีรูปร่างสูงกำลังดี ผิวพรรณละเอียด ผ่องใส คนเกิดเดือนนี้จะมีคู่ที่พึ่งพาได้ ลูกคน > แรกจะไม่ดีนักถ้าเป็นชาย